

มธ. ศูนย์ลำปาง จัดโครงการธรรมศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม ห้องเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/10

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยหมวดบริการวิชาการและวิจัย กองบริหารศูนย์ลำปาง จัดโครงการธรรมศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม ห้องเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/10 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้อง 3210 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้สูงอายุ ประมาณ 10,000 คน ซึ่งมีความต้องการที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ นอกจากนี้ ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่กลุ่มผู้สูงอายุผลิต ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมพื้นบ้าน และมีความต้องการพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดทำโครงการธรรมศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม ห้องเรียนผู้สูงอายุขึ้น จำนวน 10 ครั้ง ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 เพื่อให้ความรู้ และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ได้รู้คุณค่าของชีวิตหลังเกษียณ และเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องไม่เกิดการเบียดเบียนในชีวิต อีกทั้งผู้สูงอายุมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน โดยครั้งแรกจะเป็นการให้ความรู้ เรื่อง สวัสดิการผู้สูงอายุ โดย อาจารย์กรรณา ใจใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการนักศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลตนเอง เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นต้น โดย นางธมน วงศ์มณี พยาบาลวิชาชีพ ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสุดท้ายผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (อมธ.)

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร ตำบลหนองหล่ม ตำบลเมืองยาว ตำบลปงยางคก ตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สัน และตำบลวอแก้ว มาเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และผู้สูงอายุส่วนหนึ่งได้นำสินค้าที่กลุ่มผู้สูงอายุผลิต พืชผลทางการเกษตร มาจำหน่ายในตลาดนัดผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อีกด้วย



**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ขอเชิญผู้สูงอายุ อำเภอท่าอง จังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการ**

ธรรมศาสตร์บริการวิชาการสู่สังคม “ห้องเรียนผู้สูงอายุ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

- การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ สุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ
- ตลาดนัดขายสินค้าจากกลุ่มผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: หมวดบริการวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กองบริหารศูนย์ลำปาง โทร 0-5426-8701 ต่อ 5124 หรือ 5126 หรือ 08-1706-5115

